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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

(ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ น าเสนอรายงานการประชุมสภา
วิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุมพลบด ี4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ครั้งท่ี 2/2562  



 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ  
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  5.1 บัญชีผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติการให้ปริญญา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ) น าเสนอเอกสารวาระการประชุมที่ 5.1  เรื่อง เสนอบัญชีผู้ส าเร็จการศึกษา
เพ่ือขออนุมัติการให้ปริญญา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 และขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร ยาพรม 
เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร ยาพรม น าเสนอบัญชีผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 
2561 ตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5.1 ด้วยในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 มีผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ 
จ านวน 1 คน โดยส าเร็จหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งบัญชีผู้ส าเร็จ
การศึกษาได้ผ่านการพิจารณาจากกรรมการวิทยาเขตเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารประกอบการประชุม หน้าที่ 2-3 
เป็นจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา หน้าที่ 5 รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 ราย คือ นายกิตติธัช ปั๋นจันทร์ จึงน า
เรียนสภาวิชาการเพ่ือโปรดพิจารณา 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบกองส่งเสริมวิชาการ น าเสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติต่อไป 

 
  5.2 การงดรับนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา วิทยาเขตศรีสะเกษ
 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ วิทยาเขตกระบี่
 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ วิทยาเขตยะลา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ) น าเสนอเอกสารวาระการประชุมที่ 5.2  เรื่อง การงดรับนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
และขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร โฆสิตธรรม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร โฆสิตธรรม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ น าเสนอ การงดรับ
นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จ านวน 2 สาขาวิชา คือ 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา และ 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ  

- การงดรับนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารจัดการกีฬา วิทยาเขตศรีสะเกษ ตามเอกสารประกอบการประชุม หน้าที่ 2 สาเหตุในการงดรับเนื่องจากว่า 
ไม่มีผู้สมัครเข้าเรียน ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2560  

- การงดรับนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ วิทยาเขตกระบี่ ตามเอกสารประกอบการประชุม หน้าที่ 11 สาเหตุในการงดรับ
เนื่องจากว่า ไม่มีผู้สมัครเข้าเรียน ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 แต่ยังมีนักศึกษาตกค้าง ปีการศึกษา 2560 



 
 

จ านวน 10 คน และปีการศึกษา 2561 จ านวน 11 คน ซึ่งตามมาตรฐานหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะต้อง
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนกว่านักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 

- การงดรับนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
จัดการธุรกิจสุขภาพ วิทยาเขตยะลา ตามเอกสารประกอบการประชุม หน้าที่ 18 สาเหตุในการงดรับเนื่องจากว่า 
ไม่มีผู้สมัครเข้าเรียน ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 แต่ยังมีนักศึกษาตกค้าง ปีการศึกษา 2562 จ านวน 9 คน  
ซึ่งตามมาตรฐานหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนกว่านักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา
ทั้งหมด  จึงน าเรียนสภาวิชาการเพ่ือโปรดพิจารณา 

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ประธานสภาวิชาการ  ได้เสนอให้คณะศิลปศาสตร์ จัดท า
เอกสารเพ่ิมเติม ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. จัดท าเอกสารต้นเรื่องจากวิทยาเขตที่งดรับนักศึกษาใส่ในภาคผนวกของเอกสาร
ประกอบการประชุม 

2. จัดท าเอกสารของสาขาวิชาอ่ืนๆ ของ 3 วิทยาเขต (กระบี่, ยะลา, ศรีสะเกษ) ที่ยังมี
นักศึกษาสมัครเข้าศึกษา และท าการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน 

3. จัดท าตารางสถิตนิักศึกษาทั้งหมดของ 3 วิทยาเขต (กระบี่, ยะลา, ศรีสะเกษ) 
4. จัดเตรียมข้อมูลอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ ปัจจุบัน จะมีการบริหาร

จัดการอย่างไร หลังจากงดรับนักศึกษา 
และให้แก้ไขตารางสถิตินักศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษในเอกสารประกอบการประชุมหน้าที่ 3 

โดยให้เริ่มต้น ปีการศึกษา 2560 เนื่องจากว่าหลักสูตรเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ และมอบคณะศิลปศาสตร์  น า เสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติต่อไป 

 
  5.3 หลักสูตรกีฬามวยไทย 9 ขั้น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ) น าเสนอเอกสารวาระการประชุมที่ 5.3  เรื่อง หลักสูตรกีฬามวยไทย 9 ขั้น และขอ
อนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เทียมทิพร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เทียมทิพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้น าเสนอดังนี้ 
สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ท าความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกเพ่ือ
พัฒนามวยไทยสู่สากล ซึ่งแนวคิดในการพัฒนามาจากมวยไทยเป็นศิลปะประจ าชาติของไทยและต้องการพัฒนา
มวยไทยให้มีรูปแบบโดยการสร้างสรรค์ศิลปะมวยไทยไปสู่อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม และให้มวยไทยเป็นอัต
ลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรมวยไทยขึ้น ซึ่ง
คณะกรรมการทั้งหมดได้รวบรวม ศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับมวยไทยเพ่ือน ามาพัฒนาหลักสูตรมวยไทย โดยใน
การพัฒนามวยไทย 9 ขั้น ในครั้งนี้ได้แบ่งการจัดท าเป็น 3 ส่วน คือ 1) การจัดท าหลักสูตรมวยไทย 2) การจัดท า
หลักสูตรผู้ฝึกสอนมวยไทย 3) การจัดท าหลักสูตรผู้ตัดสินมวยไทย 

ในส่วนของหลักสูตรมวยไทย 9 ขั้น จะจัดท าหลักสูตรมวยไทย 9 ขั้น โดยเริ่มต้นตั้งแต่ระดับ
ขั้นที่ 1) ประเจียดขาว 2) ประเจียดเหลือง 3) ประเจียดเขียว 4) ประเจียดฟ้า 5) ประเจียดน้ าเงิน 6) ประเจียด
น้ าตาล 8) ประเจียดแดง และ 9) ประเจียดทอง ซึ่งโครงสร้างหลักสูตรนี้ สามารถน าไปใช้ตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐาน, 
ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยจะก าหนดชั่วโมงการเรียนของแต่ละขั้น รายละเอียดตามเอกสาร หน้า ฦ  

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ประธานสภาวิชาการ ได้สอบถามว่า หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬา
มวยไทย จะต้องมี ค าว่า การ ด้วยหรือไม่ เช่น หลักสูตรการผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย 



 
 

นายไพฑูรย์  ประเสริฐทรัพย์ กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการบริหารประจ า
ภาคเหนือ) ได้กล่าวว่า หากเติมค าว่า การ จะท าให้ข้อมูลครบถ้วนมากขึ้นและเข้าใจง่ายขึ้น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เทียมทิพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้กล่าวว่าขอรับ
ข้อเสนอแนะไปปรึกษาหารือกับคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรว่าควรจะเพ่ิมค าว่า การ หรือไม ่

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ประธานสภาวิชาการ ได้เสนอว่า โครงสร้างหลักสูตรควรจะมี
ระดับเยาวชนด้วย เพราะเป้าหมายหลักเป็นระดับเยาวชน และระบุอายุระดับเยาวชนด้วย เช่น อายุ 15-18 ปี 
หรือไม่เกิน 18 ปี เป็นระดับเยาวชน เพ่ือให้ผู้เรียนที่ไม่ได้เรียนในระบบสามารถมาสมัครเรียนได้  สามารถเทียบ
การเรียนได้ ส่วนอายุ 18 ปี ขึ้นไป เป็นระดับประชาชนทั่วไป ซึ่งเรียนระดับต้นใช้เวลา 96 ชั่วโมง ส่วน
ระดับอุดมศึกษา เรียน 48 ชั่วโมง ซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วท าไมระดับประชาชนทั่วไปใช้เวลาเรียนมากกว่า
ระดับอุดมศึกษา เพราะถ้าเป็นหลักสูตรเดียวกัน ระดับอายุเท่ากัน ควรจะใช้เวลาเรียนเท่ากัน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เทียมทิพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้กล่าวว่า จะปรับ
รายละเอียดในตารางเป็นระดับประชาชนทั่วไปเทียบเท่ากับระดับอุดมศึกษา 

นายไพฑูรย์  ประเสริฐทรัพย์ กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการบริหารประจ า
ภาคเหนือ) ได้สอบถามว่า กรณีส าหรับนักเรียนที่เรียนในระบบมาแล้ว ถ้ามาเรียนหลักสูตรอบรมนี้จะสามารถน ามา
เทียบเรียนได้หรือไม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เทียมทิพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้กล่าวว่า สามารถ
น ามาเทียบเรียนได ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการบริหาร 
ประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้สอบถามว่า โครงสร้างหลักสูตร ได้มีการแบ่งเป็น 3 ระดับ ระดับต้น 
ระดับกลาง ระดับสูง หากมีกรณีที่ผู้เรียนมีความสามารถ และทักษะศิลปะมวยไทยมาแล้ว เคยผ่านการฝึกมาแล้ว 
แต่ยังไม่ได้รับประเจียดขั้นใดๆ เลย กรณีนี้สามารถน ามาเทียบกับระดับต่างๆ ได้หรือไม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เทียมทิพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์ได้กล่าวว่า มีวิธีการ
เทียบได้ให้สามารถรับประเจียดตามระดับขั้นได้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  สุขดี กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการบริหาร 
ประจ าภาคกลาง) ได้สอบถามว่า ในระดับต่างๆ จะมีการก าหนดอายุไว้ เช่น ระดับต้น ขั้นที่ 1 ประเจียดขาว 
ส าหรับ ป.1-2  ขั้นที่ 2 ประเจียดเหลือง ส าหรับ ป.3-4 ขั้นที่ 3 ประเจียดเขียว ส าหรับ ป.5-6 หากกรณีมี
ผู้เรียนรุ่น ป.5 ก็จะต้องข้ามมาเรียน ขั้นที่ 3 ประเจียดเขียวเลย ใช่หรือไม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เทียมทิพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้กล่าวว่า ไม่
สามารถเรียนข้ามขั้นได้ ผู้ที่ยังไม่เคยเรียนมาเลย จะต้องเริ่มเรียนตั้งแต่ขั้นที่ 1 ก่อน เพราะหลักสูตรจะต้องเรียน
ต่อเนื่อง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  สุขดี กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการบริหาร 
ประจ าภาคกลาง) ได้กล่าวว่า หากไม่สามารถเรียนข้ามขั้นได้  ก็ไม่ควรระบุช่วงอายุผู้เรียน หรือระดับชั้น ในแต่ละขั้น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์ นิลทจันทร์ กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการบริหาร 
ประจ าภาคใต้) ได้กล่าวว่า ท าไมโครงสร้างหลักสูตรต้องก าหนดให้ชั่วโมงการเรียน และช่วงชั้น อายุ ผูกโยงกัน โดย
การเรียนแต่ละขั้นต้องขึ้นอยู่กับช่วงชั้น อายุ ของผู้เรียน ซึ่งไม่มีผลต่อช่วงชั้น อายุ อยู่แล้ว ในเมื่อผู้เรียนที่ไม่เคย
เรียนมาก่อนต้องเริ่มเรียนตั้งแต่ข้ันที่ 1   



 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เทียมทิพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้กล่าวว่า กรณีที่
ระบุช่วงชั้น อายุ ในแต่ละขั้นนั้น เพ่ือเทียบให้เห็นถึงความเข้มข้นในทักษะแต่ละขั้น ซึ่งความเข้มข้นของการเรียน
จะแตกต่างกันไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์ฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการบริหาร 
ประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้เสนอว่า ควรท าโครงสร้างหลักสูตรส าหรับผู้เรียนในระดับยุวชน และเยาวชน ที่
ไม่ได้เรียนในระบบด้วยเพ่ือให้สามารถเทียบเรียนในแต่ละขั้นได้  

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์จ ินตนา เทียมทิพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ได้กล่าวว่า 
โครงสร้างหลักสูตรที่จัดท าขึ้นเป็นการศึกษาในระบบ ทางคณะศึกษาศาสตร์จะปรึกษา หารือ ในการท าโครงสร้าง
หลักสูตรส าหรับยุวชน และเยาวชน เพ่ิมเติมเพ่ือเทียบกับช่วงชั้น อายุ เหมือนโครงสร้างหลักสูตรในระบบ 

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ประธานสภาวิชาการ ได้กล่าวว่า โครงสร้างหลักสูตรกับช่วงชั้น 
อายุ ของผู้เรียนแต่ละขั้นยังไม่สัมพันธ์กัน 

นายไพฑูรย์  ประเสริฐทรัพย์ กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการบริหารประจ า
ภาคเหนือ) ได้สอบถามว่า กรณีที่ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการเรียนมาแล้ว เช่น ร าแม่ไม้มวยไทย ได้ จะเทียบอย่างไร
ให้ผ่านในแต่ละขั้น หรือต้องใช้ใบเกียรติบัตรในการผ่านการเรียนมาแสดงด้วยหรือไม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เทียมทิพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้กล่าวว่า จะมี
วิธีการเทียบการเรียน โดยผู้มาสมัครเรียนอาจจะต้องแสดงทักษะต่างๆที่ผ่านการเรียนมาแล้วให้คณะกรรมการดู 
โดยคณะกรรมการจะเทียบทักษะจากเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการบริหาร 
ประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้เสนอให้แก้ไข ดังนี้ 

1) ในเล่มหลักสูตรจริง ควรใช้ภาพถ่ายเป็นภาพสี และควรจะถ่ายภาพมวยไทยใหม่ 
ไม่ควรใช้ภาพจากหน่วยงานอื่น เพราะเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

2) หลักสูตรกีฬามวยไทย 9 ขั้น ค าว่า 9 ขั้น ควรพิมพ์ให้เหมือนกันทั้งเล่มหลักสูตร 
เพราะบางหัวข้อไม่มี ค าว่า 9 ขั้น ต่อท้าย 

และได้สอบถาม เกี่ยวกับค าว่า กีฬามวยไทย  ควรมีค าว่า กีฬา ด้วยหรือไม่ เพราะมวยไทย 
ถือเป็นศิลปวัฒนธรรมไทย 

นายไพฑูรย์ ประเสริฐทรัพย์ กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการบริหารประจ า
ภาคเหนือ) ได้กล่าวว่า ในหลักสูตร ส่วนที่เป็นความเป็นมาของหลักสูตรบางย่อหน้าก็เขียนเป็นกีฬามวยไทย บาง
ย่อหน้าก็ไม่มีค าว่ากีฬา สรุปว่าจะเลือกใช้ค าไหนถึงจะเหมาะสม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เทียมทิพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้กล่าวว่า ในเล่ม
หลักสูตรจะมีทั้งค าว่า กีฬามวยไทย  และ มวยไทย เพราะว่าบางหัวข้อจะมีการพูดถึงความเป็นศิลปะมวยไทย  
และบางหัวข้อก็จะพูดถึงการเป็นกีฬามวยไทย และจะน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรึกษา หารือ กับ
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรอีกครั้ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์ นิลทจันทร์ กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการบริหาร 
ประจ าภาคใต้) ได้เสนอให้แก้ไขในส่วนของบทน า หน้า ฌ (ข้อ 1) ปรัชญาหลักสูตร ประโยค “กีฬามวยไทยเป็น
มรดก” ควรแก้ไขใช้ค าว่า “มวยไทยเป็นมรดก”  และแก้ไข (ข้อ 2) หลักการและเหตุผล ประโยค “กีฬามวยไทย
เป็นศิลปะ” แก้ไขใช้ค าว่า “มวยไทยเป็นศิลปะ” เพราะค าว่า กีฬามวยไทยไม่ใช่เป็นมรดก หรือ ศิลปะของไทย  



 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการบริหาร 
ประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้เสนอให้แก้ไขในส่วนของค าน า บรรทัดที่ 1 ประโยค “เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป” แก้ไขเป็น “เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน” เพราะหลักสูตรจะมีทั้งในระบบ
และนอกระบบ และในส่วนของปรัชญามวยไทย ให้ตรวจสอบใหม่อีกครั้ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เทียมทิพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้เสนอแก้ไขเพ่ิม
เป็น “เด็ก ยุวชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ” ซึ่งจะน าไปใส่ใน ค าน า และวัตถุประสงค์ ให้เป็น
ข้อความเดียวกัน 

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ประธานสภาวิชาการ ได้สอบถามว่า จะปรับโครงสร้างหลักสูตร
อย่างไร หากก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนเพ่ิมเติม เป็น เด็ก ยุวชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน และ
เสนอให้ปรับแก้ไข หน้า ฎ (ข้อ 3.2) เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีให้เกิดความตระหนักและความ
ภาคภูมิใจในศิลปะมวยไทย ซึ่งใช้ข้อความที่ไม่สอดคล้องกันมีความหมายคนละแบบ ระหว่างองค์ความรู้ กับ ความ
ตระหนัก และความภาคภูมิใจ  และ (ข้อ3.4) ก็ใช้ค ายังไม่สอดคล้องกัน ระหว่างค าว่า เผยแพร่และบูรณาการ 
ศิลปะมวยไทยสู่มิติต่างๆ ควรปรับแก้ไขใหม่ เลือกค าใดค าหนึ่ง แต่ค าที่เหมาะควรจะเป็นค าว่า เผยแพร่ศิลปะมวย
ไทยสู่สากล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เทียมทิพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้เสนอว่า จะปรับ
โครงสร้างหลักสูตรเป็น 2 ตาราง ดังนี้ 

ตารางที่ 1 จะเป็นในระบบ กลุ่มผู้เรียนคือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 
ตารางที่ 2 จะเป็นนอกระบบ กลุ่มผู้เรียนคือ เด็ก ยุวชน เยาวชน และประชาชน 
ในหน้า ฏ (ข้อ 5) เป้าหมายผู้เรียน ก็จะแยกผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม เพ่ือให้สอดคล้อง

กับตารางโครงสร้างหลักสูตร 

 นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ประธานสภาวิชาการ ได้สอบถามหน้า ฒ (ข้อ 3) เกณฑ์การ
ผ่านหลักสูตร (ข้อ 3.1) ท าไมใช้ค าว่า “มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80%” ในเมื่อหลักสูตรใช้ส าหรับการเรียนการ
สอน ต้องใช้ค าว่า “มีเวลาเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80%” 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เทียมทิพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้เสนอว่า ขอใช้ทั้ง 
2 ค า ทั้งค าว่า อบรม และ เรียน เนื่องจาก หลักสูตรเปิดสอนทั้งในระบบ และส าหรับเด็ก ยุวชน เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป ด้วย  

 นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ประธานสภาวิชาการ ได้กล่าวว่า ถ้าจะใช้ทั้ง 2 ค า จะต้อง
แก้ไขใหม่ทั้งหมดท้ังเล่มหลักสูตร และได้เสนอให้แก้ไข ดังนี้ หน้า ฒ (ข้อ 4) เกณฑ์การตัดสิน ช่วงระหว่าง 70-80 
คะแนน ต้องแก้ไขเป็น 70-79 คะแนน   และ ข้อ 12.1 ไม่ต้องระบุ 36 ชั่วโมง และตัดค าว่า ได้รับเกียรติบัตร
ออก และตัดค าว่า มงคล ออก เพราะคนที่ผ่านเกณฑ์หลักสูตรก็จะได้รับประกาศนียบัตร ประเจียดต่างๆ ตามแต่
ละข้ันที่เรียนหรืออบรม 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการบริหาร 
ประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้เสนอว่า หน้า ฒ ข้อ 12.2  ควรตัดค าว่า ร่วมกับบริษัทสหพันธ์มวยไทยอาชีพ
โลกออก เนื่องจากหลักสูตรเป็นของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

 นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ประธานสภาวิชาการ ได้เสนอให้ปรับแก้ไข หน้า ฐ (ข้อ 8)
ระยะเวลาการเรียน ไม่ต้องระบุค าว่า สามารถเรียนได้ถึง ....ขั้น ของทุกข้อ เพราะระบุในโครงสร้างหลักสูตรไว้แล้ว 
หรือ จะรวม (ข้อ 4) หน้า ฎ กับ (ข้อ 8) หน้า ฐ ให้เป็นหัวข้อเดียวกันได ้



 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ) ได้สอบถามว่า ถ้าแก้ไขเล่มหลักสูตรมวยไทย 9 ขั้น แล้ว อีก 2 หลักสูตรจะต้อง
แก้ไขใหม่หรือไม ่

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เทียมทิพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้กล่าวว่า อีก 2 
หลักสูตร จะต้องปรับแก้ไขตามหลักสูตรมวยไทย 9 ขั้น เนื่องจากเนื้อหาจะเชื่อมโยงกัน โดยข้อเสนอแนะทั้งหมด
จะปรับแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร 

 

 5.4 หลักสูตรอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย 9 ขั้น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ) น าเสนอเอกสารวาระการประชุมที่ 5.4  เรื่อง หลักสูตรอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย  
และขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เทียมทิพร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เทียมทิพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้น าเสนอเอกสาร
หลักสูตรอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยตามเอกสารประกอบวาระท่ี 5.4  

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ประธานสภาวิชาการ ได้เสนอให้ปรับแก้ไขความถูกต้องของการ
ใช้ค าในเนื้อหาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 5.5 หลักสูตรอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ) น าเสนอเอกสารวาระการประชุมที่ 5.5  เรื่อง หลักสูตรอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทย  
และขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เทียมทิพร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เทียมทิพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้น าเสนอเอกสาร
หลักสูตรอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยตามเอกสารประกอบวาระท่ี 5.5 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการบริหาร 
ประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้เสนอให้ปรับแก้ไขตามที่กรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะมาตามหลักการเดียวกัน
กับหลักสูตรกีฬามวยไทย 9 ขั้น 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบคณะศึกษาศาสตร์ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

5.6 (ร่าง) กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2562 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ) น าเสนอวาระการประชุมที่ 5.6 เรื่อง (ร่าง) กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2562 และขออนุญาตให้ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อภิวันท์ โอนสูงเนิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียด ต่อที่ประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อภิวันท์ โอนสูงเนิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ฝ่ายบริหาร น าเสนอดังนี้ เนื่องจากสถาบันการพลศึกษาได้เลื่อนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตามพระราช 



 
 

บัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ตามบทเฉพาะกาล 
มาตรามาตรา ๗๘ บัญญัติไว้ว่า ให้ส่วนราชการของสถาบันการพลศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราช บัญญัติสถาบัน
การพลศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติต่อไป จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่งขณะนี้ก าลังอยู่
ระหว่างการด าเนินการตามขั้นตอนเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมาตราที่ 24 ก าหนดไว้ว่า ให้สภาวิชาการ
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม  และการยุบเลิกคณะ  หรือส่วนราชการ ที่เรียกชื่อ อย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งเสนอการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย จึงขอเสนอต่อ
ที่ประชุมสภาวิชาการ เรื่อง (ร่าง) กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2562 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
การกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562 บัญญัติไว้ว่าการจัดตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติให้ท าเป็น
กฎกระทรวง ซึ่งคณะท างานได้จัดท าร่างประกาศกฎกระทรวงจ านวน 45 หน่วยงาน ตามเอกสารประกอบวาระที่ 5.6 
หน้าที่ 1-2 จึงน าเรียนต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  

 นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ประธานสภาวิชาการ ได้กล่าวว่า การน าเสนอจะต้องน าเสนอ
เป็นส่วนๆ ว่ามีส่วนไหนบ้างเพ่ือให้ที่ประชุมทราบว่าการจัดตั้งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยแบ่งส่วนราชการ
อย่างไร เช่น 
 ข้อที่ 1 เป็น ส านักงานอธิการบดี 
 ข้อที่ 2-5 เป็น ส านักงานคณะกรรมการบริหารประจ าภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ 
 ข้อที่ 6-22 เป็น วิทยาเขต 17 วิทยาเขต 
 ข้อที่ 23-27 เป็น คณะวิชา 5 คณะวิชา (ซึ่งเดิม มี 3 คณะวิชา ปัจจุบันได้เพ่ิมมา 2 
คณะวิชา) 
 ข้อที่ 28-40 เป็น โรงเรียนกีฬา 13 โรง (ซ่ึงเดิม มี 11 โรง ปัจจุบันได้เพ่ิมมา 2 โรง) 
 ข้อที่ 41-45 เป็น หน่วยงานอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา 5 หน่วยงาน 

 จึงน าเรียนสภาวิชาการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต กรรมการสภาวิชาการ ( ประธาน
กรรมการบริหารประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้น าเสนอในล าดับส่วนราชการที่ 43 “สถาบันมวยไทย” 
ควรใช้ชื่อ “สถาบันมวยไทยศึกษา” จะได้หรือไม่เนื่องจากว่า เราเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬา ได้ด าเนินการเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา ผู้ที่จะเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับมวยไทยก็แบ่งเป็นสัดส่วนว่าจะศึกษามวยไทยด้านไหนบ้าง เช่น 
ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ศิลปะการป้องกันตัว การชกมวยไทย เป็นต้น ก็จะเป็นขั้นๆ ของแต่ละด้านไป ซึ่งเป็น
การศึกษาเกี่ยวกับมวยไทยของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ แต่หากจะใช้ค าว่า “สถาบันมวยไทย” ก็จะมอง
ภาพเหมือนค่ายมวย ทั่วๆไป จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ประธานสภาวิชาการ ได้กล่าวว่า การที่ใช้ค าว่า “สถาบันมวย
ไทย” เนื่องจากจุดประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านมวยไทย เพื่อให้ผู้เรียนเป็นนักกีฬามวยไทย ผู้ฝึกสอน
มวยไทย ผู้ตัดสินมวยไทย หรือพัฒนาบุคลากรด้านมวยไทย แต่หากใช้ค าว่า “สถาบันมวยไทยศึกษา” จะเป็น
เรื่องการจัดการเรียนการสอนด้านมวยไทยโดยศึกษาหาข้อมูลตั้งแต่อดีต ความเป็นมา ประวัติศาสตร์ของมวยไทย 
จะต้องศึกษาอย่างละเอียดในทุกๆด้านที่เกี่ยวกับมวยไทย ซึ่งจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง คณะท างานได้
ปรึกษา หารือ และได้ข้อสรุปใช้ค าว่า “สถาบันมวยไทย” 

 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ น าเสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติต่อไป 



 
 

 

5.7 (ร่าง) ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย 
การกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ) น าเสนอวาระการประชุมที่ 5.7 เรื่อง (ร่าง) ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และขออนุญาตให้ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อภิวันท์ โอนสูงเนิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียด ต่อที่ประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อภิวันท์ โอนสูงเนิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ฝ่ายบริหาร น าเสนอดังนี้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562 บัญญัติไว้ว่าการแบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานวิทยาเขต  ส านักงาน
คณบดี  ส านักงานผู้อ านวยการ  ภาควิชา  กอง  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือ
กอง  ให้ท าเป็นประกาศของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งคณะท างานได้จัดท าร่างประกาศกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีทั้งหมด 25 ส่วน 
แต่ละส่วนจะมีรายละเอียดส่วนย่อย ตามเอกสารประกอบวาระที่ 5.7 หน้าที่ 4-8 ดังนี้ 

ข้อที่ 1 เป็นส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี 
ข้อที่ 2-19 เป็นส่วนราชการภายในวิทยาเขตทั้ง 17 วิทยาเขต 
ข้อที่ 20-21 เป็นส่วนราชการภายในคณะวิชา และบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อที่ 22-25 เป็นส่วนราชการหน่วยงานอ่ืน ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา 
จึงน าเรียนสภาวิชาการเพ่ือโปรดพิจารณา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ) ได้เสนอแก้ไขการน าเสนอของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวันท์ โอนสูงเนิน การแบ่ง
ส่วนราชการในข้อที่ 2 เป็นส่วนราชการในส านักงานคณะกรรมการบริหารประจ าภาค ส่วนข้อที่ 3-19 เป็นส่วน
ราชการภายในวิทยาเขตทั้ง 17 วิทยาเขต 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ น าเสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติต่อไป 

 

5.8 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย 
การกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ) น าเสนอวาระการประชุมที่ 5.8 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อภิวันท์ โอนสูงเนิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อภิวันท์ โอนสูงเนิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ฝ่ายบริหาร น าเสนอดังนี้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 วรรค 3 และ วรรค 4 และมาตรา 
21(6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562 บัญญัติไว้ว่า การแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่ม
งาน  ฝ่าย  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย  ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย การแบ่ง
ส่วนราชการเป็นงานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่างาน  ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย



 
 

ซึ่งคณะท างานได้จัดท าร่างประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารประกอบวาระที่ 5.7 หน้าที่ 9-16 ดังนี้ 

ข้อที ่1-9 เป็นส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี 
ข้อที่ 10-12 เป็นส่วนราชการในส านักงานคณะกรรมการบริหารประจ าภาค 
ข้อที่ 13 เป็นส่วนราชการในวิทยาเขต 17 วิทยาเขต 
ข้อที่ 14-17 เป็นส่วนราชการในส านักงานรองอธิการบดี 4 คณะวิชา 
ข้อที่ 18 เป็นส่วนราชการในส านักงานกีฬา 
ข้อที่ 19-23 เป็นส่วนราชการในส านักงานคณบดี 4 คณะวิชา และส านักงานบัณทิตวิทยาลัย 
ข้อที่ 24 เป็นส่วนราชการในโรงเรียนกีฬา 
ข้อที่ 25-29 เป็นส่วนราชการในหน่วยงานอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา 
จึงน าเรียนสภาวิชาการเพ่ือโปรดพิจารณา 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ น าเสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติต่อไป 
 
 
ระเบียบวาระ ที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ  

  -ไม่มี- 

   
เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น. 
 
                 
 
 
 

 
 

    …....…………………………………ตรวจรายงานการประชุม  
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ  ภู่หล า) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวชิาการ 

    …....…………………..……………บันทึกรายงานการประชุม 
         (นางนิชานันท์  บาก้า) 


